

CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC GIANG BIÊN



Không còn cảnh nhiều học sinh rượt đuổi nhau, nghịch phá hoặc chơi các trò “bạo lực” vào giờ ra chơi. Giảm thiểu tai nạn thương tích trong trường học. Thay vào đó, sân trường rộn rã những nhóm nhảy lò cò, túm tụm chơi ô ăn quan, cờ cá ngựa...

Cứ đến 15h20 chiều thứ sáu hàng tuần, tiếng trống Trường tiểu học Giang Biên trở nên rộn rã hơn trong sự háo hức của các cô cậu học trò. Các bạn nhỏ biết giờ ra chơi nay không còn đơn điệu nữa, trước mặt là hàng loạt trò chơi dân gian vô cùng hấp dẫn.

Sân trường tiểu học Giang Biên tuy năm học 2023- 2024 đang trong thời gian cải tạo xây dựng trường nhưng vẫn có một khoảng sân rộng cho các bạn học sinh tham gia chơi các trò chơi dân gian. Ngoài việc tạo sân chơi bổ ích, vui vẻ qua trò chơi, các thầy cô còn mong muốn chuyển tải những câu chuyện để giúp các em rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống. Khi các em chơi phải biết nhường nhịn nhau, không quá ăn thua để đánh mất tình bạn...”.

Các trò chơi như ô ăn quan, nhảy lò cò, nhảy dây học sinh tự chơi trong các giờ ra chơi, nhà trường tổ chức những trò chơi lớn cho các em vào các chiều thứ sáu từ các khối lớp như bịt mắt đập bóng, kéo co. Các em chơi với sự thích thú đặc biệt và tôi nghĩ đây là một cách để hạn chế các em sa vào game trực tuyến hay đọc những loại truyện tranh vô bổ”.

Kể từ khi trò chơi dân gian được đưa vào trải nghiệm, thầy cô đã nhận được tín hiệu rất tốt từ phía phụ huynh và các em học sinh. “Không chỉ đưa vào giờ thể dục, giờ

ra chơi, trò chơi dân gian còn được đưa vào môn tiếng Việt phân luyện từ và câu. Cả giáo viên lẫn học sinh đều rất thích thú và thoải mái hơn trong các tiết học.”

Tóm lại, việc đưa các trò chơi dân gian vào giờ ra chơi cũng như lồng ghép trong hoạt động dạy học của trường tiểu học Giang Biên đã thể hiện một hoạt động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực để qua đó học sinh đến trường là một ngày vui và đúng là nơi đến của Trường học thân thiện- học sinh tích cực.







Tác giả
Lý Thị Hải Ninh